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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.  ขอขอบคุณทุกคนท่ีได้ตั้งใจปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงทราบว่าทุกคนเหนื่อย เนื่องจากมีการ
ระบาดของโรคโควิด๑๙ ต้องมาวางระบบงานเพื่อรองรับสถานการณ์ ท้ังสอบสวนโรค การรักษา จำเป็นต้อง
ปรับปรุงระบบบริการท้ังภายในหน่วยงานและภายนอก ซ่ึงต้องวางแผนท้ังกำลังพล กำลังทรัพย์และการทุ่มเทงาน
ด้านอ่ืนๆ ทุกภาคส่วน ซ่ึงในองค์กรก็ได้เสนอบำเหน็จความชอบการเล่ือนขั้นในสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด๑๙ ให้กับทุกคน เพราะคิดว่าทุกคนได้ทุ่มเทงานให้กับองค์กร ให้สถานการณ์นี้ได้ลุล่วงไปต่อไป แต่ทุกอย่างก็ยัง
ไม่ท้ิงงานประจำ ท้ังงานตามนโยบาย งานคุณภาพและงานประเมินอ่ืนๆ ท่ียังคงวัดค่างาน ซ่ึงงานทุกงานมีความ
เช่ือมโยงกัน หากพวกเราขับเคล่ือนงานท่ีรับผิดชอบและสามารถพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยดี องค์กรเราจะไม่มี
ปัญหาเรื่องการประเมินใดๆ และประธานเช่ือว่าทีมเราแกร่งพอท่ีจะพัฒนางานได้เป็นอย่างดี  
 ๒. สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดฯ และระดับอำเภอ รัฐบาลให้สถานบริการทุกแห่ง ได้
จัดระบบการคัดกรอง สอบสวนโรค ควบคุมโรค การป้องกัน การให้สุขศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙   และได้ติดตามการเบิกจ่ายเงิน ท้ังเงินงบประมาณหมวดต่าง ๆ งบลงทุน งบค่าเส่ือม ซ่ึงในรอบปีท่ี
ผ่านมาหน่วยงานมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และได้รับการจัดสรรงบลงทุน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นอาคารอเนกประสงค์และแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ หลัง  
 ๓. เรื่องสถานะทางการเงินของอค์กร จากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาถึงแม้ว่าด้านรายจ่ายมียอดเพิ่มข้ึน 
แต่เราสามารถท่ีจะเพิ่มรายได้ ทำให้ผลประกอบการเป็นบวก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงานมีนโยบายจะ
ลงทุนไม่เกิน EBITDA เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในภาวะเกิดเหตุฉุกเฉิน และให้ทีมรับผิดชอบไปทำแผนและเสนอเพื่อเข้า
แผนการลงทุนเงินบำรุงในกรณีจำเป็นจริงๆ เท่านั้น โดยเน้นใช้งบค่าเส่ือมเป็นหลัก 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                     - มติ รับรอง 
          ๒/... 
       



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๓. เร่ืองเสนอ 
 ๑.  งานยุทธศาสตร์ ได้สรุปปัญหาโรคในพื้นท่ี โรคอุบัติใหม่ โรคตามนโยบาย และปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ี
ยังไม่บรรลุ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนทุกประเภท โดยให้นโยบายว่าต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ กลวิธี ให้มองนอกกรอบ 
เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสาธารณสุข  ซ่ึงจากการดำเนินงานดังกล่าว ได้ข้อสรุปและขออนุมัติในหลักการการใช้เงิน
ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ซ่ึงจะปรากฎอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๒. งานด้านการเงินการคลัง ได้วางแผนและตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการสูญต่อวินัย
ด้านการเงินการคลัง และได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนต่าง ๆ ท่ีประธานได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซ่ึง
ได้ข้อสรุปปรากฎอยู่ในแผนการเงินการคลังประจำป ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๔. เรื่องพิจารณา 
  ๑. ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ตรวจสอบตัวช้ีวัดท่ีตอบสนองผลงานท่ีส่งผลต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร โดยเน้นให้ใช้ตัวช้ีวัดของระดับเขต ตัวช้ีวัดท่ีผู้นำองค์กรได้ทำข้อตกลงกับระดับจังหวัดฯ  
ตัวช้ีวัดท่ีหน่วยงานได้กำหนดและอ่ืนๆ โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากโปรแกรมประมวลผลเป็นหลัก 
   ๑.๑. พิจารณาในกลุ่มข้าราชการ 
   ๑.๒. พิจารณาในกลุ่มลูกจ้างประจำ 
   ๑.๓. พิจารณาในกลุ่มพนักงานราชการ 
   ๑.๔. พิจารณาในกลุ่มพนักงานกระทรวง 
ท้ัง ๔ กลุ่ม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้พิจารณาตัวช้ีวัด ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริหาร จนถึงผู้ปฏิบัติ 
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากผลคะแนน ทุกกลุ่ม จะมีผลต่อคะแนนในการประเมิน  โดย
ประกอบด้วย คะแนนผลงานตามตัวช้ีวัด สมรรถนะเฉพาะบุคคล ผลงานตามงานคุณภาพและคะแนนการมีส่วน
ร่วม และมอบให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามลำดับช้ันเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ๒. ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ช้ีแจงผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ได้เข้าใจในเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด เพื่อพิจารณาเล่ือน
เงินเดือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความเป็นธรรมกับทุกหน่วยงานและทุกระดับช้ัน 
  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
    - 
ปิดการประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
     (ลงช่ือ)    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นายมูฮำมัด  สะแม) 
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
     (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (นายอรัญ     รอกา) 
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง  


